

## *Thánh Lễ Vọng Phục Sinh*

*Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam/TGP Sydney – 7:00pm Thứ Bảy 19/04/2025*

Hôm nay Giáo hội cử hành Nghi lễ canh thức Vọng Phục Sinh, Cộng đồng công giáo Việt Nam/TGP Sydney cũng long trọng tổ chức Thánh Lễ Vọng Phục Sinh để đón chờ Đức Kitô sống lại tại Mt. Joseph Catholic College, Milperra NSW 2214 vào lúc 7:00pm ngày Thứ Bảy 19/04/2025.

Sân trường thật rộng với thảm cỏ xanh mượt với sức chứa mấy ngàn chỗ ngồi thật phù hợp để tổ chức Thánh Lễ cho Cộng Đồng. Đúng 7:15pm, cộng đoàn được mời gọi hướng về Lễ đài phụ phía cuối sân trường để tham dự Nghi thức Làm Phép Lửa và thắp Nến Phục Sinh trong Nghi lễ Canh Thức Vượt Qua. Tất cả đèn điện trong khu vực hành Lễ đã được tắt.

Cha Paul Văn Chi, Tuyên Úy trưởng CĐCGVN/TGP SYDNEY, Chủ tế Thánh lễ hôm nay, chủ sự Làm Phép Lửa Mới và Nến Phục Sinh. Lửa Mới được thắp lên cho thế gian, Đức Giêsu Kitô là tâm điểm của lịch sử cứu độ được thắp lên cho thế gian, Người đã hoàn tất nhiệm vụ cứu độ. Làm phép lửa xong, cha Chủ tế dùng bút nhọn vẽ hình Thánh Giá trên Nến, rồi viết chữ An-pha phía trên, và Ô-mê-ga ở phía dưới hình Thánh Giá, cùng với số năm 2025, vừa viết vừa đọc những ý nghĩa của Thánh Giá trên Nến Phục sinh, đồng thời gắn 5 hạt với Lời cầu nguyện 5 Vết thương của Đức Giêsu Kitô.

Cha Trần Văn Trợ giơ cao Nến Phục sinh dẫn đầu đoàn Rước Nến, cùng với Cha Chủ tế và quý cha đồng tế tiến về Lễ đài chính với 3 lần tung hô: “Ánh sáng Chúa Kitô”. Cộng đoàn cùng đáp: “Tạ ơn Chúa” và tất cả nến của cộng đoàn được thắp sáng từ Nến Phục sinh lung linh rực sáng.

Sau khi cha Chủ tế xông hương Nến Phục sinh, cha Trợ Công Bỏ Tin Mừng Phục sinh “Mừng vui lên...” (Exsultet). Sau đó là phần Phụng vụ Lời Chúa. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay khá dài với 3 Bài Đọc trích sách Sáng thế, Xuất hành và Tiên tri Ezekiel, diễn tả lại Lịch sử Cứu độ và Bài Thánh thư (Rm 6,3-11). Cộng đoàn giơ cao nến khi cùng hát Kinh Vinh danh với hồi chuông, chuông trống vang rền diễn tả niềm vui khi được vui hưởng Ánh Sáng của Chúa Kitô. Ca đoàn Cabramatta hôm nay với trang phục áo dài màu vàng thật đẹp và hát cũng rất hay, giúp cho tâm tình cầu nguyện của cộng đoàn thêm sống động.

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ, nhưng Thánh Lễ hôm nay có làm Phép Nước, lặp lại Lời tuyên hứa Rửa tội và Rảy Nước Thánh. Trong phần Giảng Lễ, cha Fx. Nguyễn Văn Tuyết nhấn mạnh đến ý nghĩa của Phục sinh, nhắc lại lời của Thánh Phaolô: “Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta trở thành vô nghĩa” và ngài mời gọi mỗi người luôn tin tưởng vào lời hứa của Chúa Giêsu: “để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy” để vững bước theo Người.

Trong tâm tình đó, mỗi người đều hân hoan ra về với lời vang vọng: ALLELUIA, ALLELUIA.

Tom. Văn Hóa tường trình.



Chuẩn bị Lễ Đài và khu vực Hành Lễ



Lễ Đài- Lễ Vọng Phục Sinh 2025



LỄ VỌNG PHỤC SINH - CĐCGVN/TGP SYDNEY - 19/04/2025





















